



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 4 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,942 ราย เสียชีวิต 257 ราย เป็นเด็ก 2 ขวบ 1 รายไม่มีประวัติโรคประจำตัว หายป่วย 20,351 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,265,082 ราย เสียชีวิตสะสม 12,631 ราย อยู่ระหว่างรักษา 155,134 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 4,741 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,004 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 35,218,164 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 221,075,682 ราย เสียชีวิต 4,574,408 ราย รักษาหาย 197,565,002 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ นิวซีแลนด์ พบผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ 6 เดือน **กัมพูชา** ได้รับวัคซีนซิโนแวคจากจีนเพิ่มอีก 2.5 ล้านโดส **สิงคโปร์** เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป **เวียดนาม** อาจคลายล็อกดาวน์ "โฮจิมินห์" หันมาใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 **ฟิลิปปินส์** ยกเลิกมาตรการระงับการเข้าประเทศในผู้เดินทางจากอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีผลตั้งแต่ 6 ก.ย. แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและต้องกักตัว 14 วัน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ลงมติไว้วางใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, innnews, workpointtoday, sanook)

-ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจ นายกฯ และรัฐมนตรีทั้ง 5 คน โดยนายกฯ ได้รับคะแนนไว้วางใจ 264 เสียง และไม่ไว้วางใจมากที่สุด 208 เสียง ขณะที่นายอนุทินและนายศักดิ์สยาม ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุด 269 เสียงเท่ากัน และมีคะแนนไม่ไว้วางใจ 196 และ 195 เสียงตามลำดับ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จะนำคำอภิปรายของฝ่ายค้านไปปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ซึ่งงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นเรื่องเทคนิคจะพยายามให้แพทย์เป็นผู้ชี้แจง

#### 2. การจัดหาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรม.อนุเมตวิวงเงิน 4,745 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก 9,998,820 โดส เพื่อฉีดกลุ่มเป้าหมายหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็กอายุ 12-17 ปี หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (ฉีดเข็มกระตุ้น) ผู้สูงอายุและผู้มีและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง ผู้ที่จำเป็นต้องฉีดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา

-นายกฯ ได้หารือกับทางคณะแพทย์และสาธารณสุข มีนโยบายดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยจะพิจารณานำวัคซีนไฟเซอร์ที่จะได้ในเดือน ก.ย. ไปฉีดให้กับกลุ่มนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ innnews

- จุดฉีดวัคซีนเดอะมอลล์งามวงศ์วาน มีประชาชนเดินทางมารับวัคซีนไฟเซอร์ผ่านโครงการ Walk in นนท์พร้อม Pfizer Day Again ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มแจกบัตรคิวในเวลา 07:30 น. และครบ 3,000 คิว โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

#### 3. ด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, thestandard, thaiquote, tnthailand, thailandplus, amrintv, theigov, innnews, pptvhd36, ch7, sanook, topnews)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยฉีดวัคซีนโควิดถูกกว่าทั่วไป 50% ยืนยันการจัดซื้อวัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส ไม่มีเงินทอน ขออย่าด้อยค่าวัคซีนจนหลายคนกลัวไม่ไปฉีด ทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ไทยลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวัง ป้องกันสูงสุดตลอดเวลาและเร่งฉีดวัคซีน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน ซิโนแวคปลอดภัย ลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิต แม้เป็นสายพันธุ์เดลตา โดย จ.ภูเก็ต ฉีดมากที่สุดและไม่มียอดที่ฉีดแล้วเสียชีวิตจากโควิดช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ส่วนเดือนหน้าจะได้อีก 24 ล้านโดส และ พ.ย.-ธ.ค.เดือนละ 23 ล้านโดส เป็นแอสตราฯ และไฟเซอร์ ไม่สั่งซิโนแวคเพิ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ)

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

-นายดอน ปรมดีรัตน์ รองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศ ห่วงฝ่ายการเมืองด้อยค่าซิโนแวคจะกระทบความสัมพันธ์จีน-ไทย  
ประสานทุกประเทศจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, changmainews)

-สถานทูตจีนประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กขอให้คนไทยหยุดใส่ร้าย-ด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค จีนได้ส่งวัคซีนช่วยไทยในโอกาสแรกเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งที่วัคซีนขาดแคลนทั่วโลก ยืนยันวัคซีนจีนมีคุณภาพและ WHO ให้การรับรองแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-คนไทยจำนวนมากและบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าไปแสดงความเห็นผ่านเพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ขอให้คนไทยบางส่วนคิดเช่นนั้น บางคนยืนยันว่าไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนแต่เป็นการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ว่าต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ขณะที่บางคนระบุว่าเงินของคนไทยซื้อจากเอกชนจีนจึงมีสิทธิวิจารณ์

#### 4. วัคซีนไม่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วัคซีนทุกชนิดไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ เพียงแต่ลดความรุนแรง ลดอัตราการตาย ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อติดเชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้น วัคซีนที่ใช้ในขณะนี้ไม่สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เพราะถึงแม้มีภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันลดลงตลอดเวลา เดิมคิดว่าถ้าประชากรได้วัคซีนถึง 70% แล้วโรคจะทุเลาลง แต่ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้มากแล้วยังพบการระบาดของโรค เช่น สหรัฐฯ และอิสราเอล ทางออกคือ ทุกคนต้องได้รับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อและมีภูมิพื้นฐาน เมื่อติดเชื้ออาการของโรคจะน้อยลงหรือไม่มีอาการ และจะกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้น การติดเชื้อครั้งต่อไปอาการจะน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีอาการ

#### 5. การจัดซื้อ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-เพจเฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่ข้อสังเกตในกระบวนการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ของ อภ. ว่า บริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูลคือ บ. ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จก. แต่ลงนามในสัญญาโดย บ. เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนท์ (ประเทศไทย) จก. ซึ่งอภ. แกลงว่าชื่อผู้ยื่นของประมูลเป็น บ. เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนท์ (ประเทศไทย) จก. ในฐานะผู้แทนจำหน่าย จึงขอให้ รพ.ราชวิถี สปสช. สธ. กรมบัญชีกลาง และสตง. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องผู้ประมูลเป็นคนละรายกับผู้ลงนามในสัญญา ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเอื้อเอกชนหรือไม่ รวมทั้งมีการแก้ไขเอกสารการประมูลเพื่อสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่ และควรอายัดและเปิดเอกสารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ

-สปสช. เตรียมกระจาย ATK 8.5 ล้านชุด ให้กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด 2 รูปแบบ คือ 1.แจกให้ชุมชนแออัด 2.แจกที่หน่วยบริการ พร้อมเปิดช่องทางขอรับผ่านแอปฯ เป๋าตัง คาดเริ่มแจกได้ 15 ก.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ซึ่งผลิตโดยเลอปู จัดจำหน่ายโดย บ. เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนท์ (ประเทศไทย) จก. จะทยอยนำเข้าล็อตแรกทางเครื่องบินต้นสัปดาห์หน้า อภ.จะตรวจรับสินค้าและสุ่มตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี หากผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะกระจายให้หน่วยบริการต่อไป แต่หากไม่ผ่านจะส่งคืนบริษัทเพื่อเปลี่ยนชุดตรวจรุ่นผลิตใหม่มาให้ ทั้งนี้ อภ.จะสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์หลังจากการนำไปใช้งานควบคู่กันไปด้วย กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องสืบหาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน แจ้งมายังอภ.เพื่อประเมินและติดตามผลต่อไป หากมีปัญหาคณภาพจะต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้จำหน่ายต้องเรียกเก็บคืนพร้อมชดเชยและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปลัด สธ. ตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ATK เพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายของสธ. ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน การขึ้นทะเบียนชุดตรวจ บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า ต้องส่งตัวอย่างไปประเมินทดสอบทางคลินิก ก่อนนำข้อมูลมายื่นให้ออย.และสภานิติการแพทย์ร่วมกันประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อออกใบอนุญาต ปัจจุบันมีชุดตรวจโควิดด้วยตนเองขึ้นทะเบียน 45 ราย สังเกตได้จากข้อความระบุว่า คัดกรองเบื้องต้น เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด จะติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย หากพบการโฆษณาเกินจริง หรือปัญหาคณภาพชุดตรวจ ATK สามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1556 เพื่อให้ ออย.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองด้วย ATK คือ 1.ระยะเวลาการรับเชื้อ หากตรวจในช่วง 7 วันหลังรับเชื้อและเริ่มมีอาการ จะมีประสิทธิภาพสูงมาก 2.กระบวนการเก็บส่งตรวจด้วยตนเองทั้งจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย ต้องถูกต้อง 3.

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ปริมาณเชื้อไวรัสในสิ่งส่งตรวจ ยังมีเชื้อมากจะตรวจพบได้ง่าย ถ้าปริมาณน้อยอาจตรวจไม่พบ ทำให้เกิดผลลบปลอมได้ และ 4. คุณภาพน้ำยาในการตรวจ การเก็บรักษาและความคงทนของชุดตรวจ

ด้าน ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK ต้องตรวจในช่วงที่มีโอกาสเจอเชื้อได้มากที่สุด คือ ก่อนเริ่มมีอาการ 2 วัน จนถึงมีอาการแล้ว 4-7 วัน หากตรวจก่อนหรือหลังจากนี้โอกาสตรวจเจอเชื้อจะน้อยลง ส่วนคนที่ไม่มีอาการและไม่มีการสัมผัสโรค ผลตรวจที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือต่ำ อาจเกิดผลบวกปลอม หรือผลลบปลอม กรณีไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยง จึงต้องระมัดระวังเนื่องจากหากชะล่าใจอาจแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

## 6. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ tnnthailand

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ยกตัวอย่างโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการรวม 2 เดือน มีนักท่องเที่ยว 27,216 คน ตรวจโควิดพบผู้ติดเชื้อ 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.31 ไม่มีอาการ 61 ราย และอาการน้อย 22 ราย ผู้ที่ติดเชื้อ 77 รายได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อีก 6 รายเป็นเด็กต่ำกว่า 18 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีน ส่วนการศึกษภาพการรักษายาบาล มีเตียงทั้งหมด 2,118 เตียง ใช้ไป 1,508 เตียง เหลือเตียงว่างทุกระดับปี 610 เตียง ซึ่งการที่ยังดำเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจากคนในพื้นที่ฉีดวัคซีนสูง ครอบคลุมเข็มแรกมากกว่า 86% และครอบคลุมเข็มสอง 76% ขณะที่ผู้สูงอายุฉีดเข็มแรกแล้วกว่า 93% และเมื่อดูผู้เสียชีวิตในพื้นที่รวม 12 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และในจำนวนนี้ 11 รายยังไม่ได้ฉีดวัคซีน อีก 1 รายฉีดแอสตราฯ 1 เข็ม

## 7. หัวหินเปิดรับต่างชาติ 1 ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สยามรัฐ, newtv.

-รพ.การทองเทียวฯ เตรียมหารือโครงการหัวหินริชาร์จ เพื่อเปิดเมืองรับต่างชาติแบบไม่กักตัว 1 ต.ค. หลังประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญที่จะหารือคือ แนวทางการจัดหาวัคซีนฉีดให้ประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งเป้าหมาย 90,564 คน คิดเป็น 70% ของประชากรทั้งหมดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หลังฉีดวัคซีนไปแล้ว 55%

## 8. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไขว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นางอำไพ วัฒนน้อย อายุ 69 ปี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เมื่อ 2 ส.ค. และวันที่ 30 ส.ค. ฉีดแอสตราเซนเนกา ช่วงค่ำมีไข้ หนาวสั่น ปวดแขนซ้ายข้างที่ฉีดวัคซีน กินยาแก้ปวด เวลา 02.00 น. มีอาการแน่นหน้าอก ตัวชา ท้องเสีย อาเจียน อาการหนักขึ้น จนเวลา 06.00 น. จึงเรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาที่รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่หัวใจหยุดเต้น แพทย์ปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิต ญาติเชื่อว่าเสียชีวิตเพราะวัคซีนสูตรไขว้ แต่แพทย์ระบุสาเหตุจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ทำให้ไม่มีหน่วยงานใดมารับผิดชอบ

## 9. หนีการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, amarintv, thaiPBS, pptvhd36, sanook)

-สามี-ภรรยา ติดโควิด กักตัวยังไม่ถึง 7 วัน ปีนหนีออกจากศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่กำลังตามหาตัวเพื่อนำกลับมารักษา

## 10. รายงานพบผู้ติดเชื้อ/คลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, nationtv, sondhitalk, amarintv, ChiangmaiNews)

-เชียงใหม่ คลัสเตอร์ใหม่ บ.ยูอาร์ เคมีคอล ติดเชื้อแล้ว 10 ราย บุรีรัมย์ สั่งปิดตลาดค้าปลีก 3 วัน พบคลัสเตอร์ปลาตู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เสียงกว่า 50 ราย พะเยา คลัสเตอร์ใหม่ ร.ร.ปางคำ ครู-นักเรียน ติดเชื้อ 44 ราย สั่งปิดโรงเรียน 3 แห่ง ตาก สั่งปิดโรงเรียนกีฬา ทน.แม่สอด หลังพบนักเรียนติดเชื้อ 69 ราย สุรินทร์ พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเย็บผ้า Hbi อ.ปราสาท ภูเก็ต ติดเชื้อวันละกว่า 200 ราย ตรวจเชิงรุกนักโทษผลบวกเกือบ 200 ราย เตรียมใช้ Home Isolation ดูแลกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว สระแก้ว พบคลัสเตอร์งานศพ แม่ครัวติดเชื้อแพร่ในงานศพ 15 ราย เสียสูงอีกจำนวนมาก

## มาตรการอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สธ. และกทม. ร่วมกับทีมแพทยอาสา จิตอาสา และรถตรวจหาเชื้อเคลื่อนที่พระราชทาน ลงตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ไร้ที่พักพิง ผลการตรวจ 243 ราย พบผู้ติดเชื้อเพียง 8 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, innnews, ChiangmaiNews, ThailandPlus

-กรมอนามัย แนะนำเข็มเข็มแคมป์คนงาน ยกกระตือรือร้นป้องกันสูงสุด เข้มมาตรการและตรวจคัดกรองด้วย ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลีนิวส์

-คกก.โรคติดต่อ กทม. เห็นชอบให้ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการผ่านการนัดหมาย จำกัดเวลาไม่เกินร้อยละ 2 ชม. กรณี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ กทม. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ sanook</p> <p>-รพ.เวสต์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ RT- PCR ฟรีสำหรับผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก หรือเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามที่ สธ.กำหนด หากผลตรวจยืนยันติดเชื้อ จะรับเข้ารักษาที่รพ.และ Hospitel ภายใต้การดูแลของรพ. แต่ไม่รับตรวจสตรีมีครรภ์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, sondhitalk</p> <p>-พยาบาลโพสท์คลินิกอ้อลา ปิดโชน G รพ.บุษราคัม หลังผู้ป่วยสี่เหล็องลดลง รับใหม่มาวันละไม่ถึงร้อย พร้อมแสดงความดีใจกับคนไข้ที่ได้กลับบ้าน แต่ยังมีเหลือผู้ป่วยกึ่งสี่แดงต้องดูแล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-รพ.บ้านคา จ.ราชบุรี ออกไปฉีดวัคซีนให้กับ คุณยายจ้อย แม่นิจจร อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด แต่ยังคงแข็งแรงสามารถพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการฉีดวัคซีนได้</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, topnews, nationtv.)</p> <p>-นายศิววงศ์ นวลสุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองห้าง หมู่ 8 ต.น้ำพุต อ.เมือง จ.ตรัง ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตจากกัญชา และจะประสานกรมการแพทย์แผนไทยฯ ผ่านสสจ.ตรัง รับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นน้ำมันกัญชา ส่วนต้น ใบ ราก กิ่งก้าน ที่กลุ่มสามารถนำไปจำหน่ายได้ ขณะนี้ประสบปัญหาโควิด-19 ทำให้ตลาดผู้บริโภคลดลง</p>	
<p><b>กิจกรรมปั่นจักรยานออนไลน์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, Chiangmainews)</p> <p>-สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สธ. และสสส. จัดกิจกรรมปั่นในบ้านต้านโควิด เฟส 4 ครั้งที่ 2 ผ่านแอปฯ Zwift ในรายการ WTRL Racing สนาม Tick Tock ระยะทาง 19.2 กม. ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก Thaicycling Association ตลอดการแข่งขัน ส่วนกิจกรรมปั่นในบ้านต้านโควิด เฟส 4 ครั้งที่ 3 จะมีวันที่ 11 ก.ย. เส้นทางและเวลาการแข่งขันติดตามได้ที่ www.thaicycling.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaicycling Association</p>	-
<p><b>เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กติดหวาน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีเด็กเป็นโรคอ้วนทั่วโลกถึง 70 ล้านคน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วน 25% เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 40% เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า 60% และจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างเดือนเม.ย. - พ.ค. 2564 เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวาน ในกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 1 ทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ใน 1 วัน จะดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานเฉลี่ยถึง 86.5%</p>	
<p><b>ใช้เลือดออกระบาดอินเดีย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thailandplus</p> <p>-คณะแพทย์อินเดีย เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 50 คน รวมถึงเด็กกว่า 30 คน เสียชีวิตเพราะใช้เลือดออก และใช้อื่นในเขตไฟโรซาบัด ของรัฐอุตตรประเทศ</p>	-